

เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

สวัสดิ์ปีใหม่ 2565 ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขี สุขสำราญเปรมปรีดิ์กันถ้วนหน้า สัมฤทธิ์ผลทุกประการตามปรารถนา สุขสวัสดิ์ปีใหม่ทุกวาระกาลสมัย ค่ะ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล มีข่าวสารข้อมูลมาประชาสัมพันธ์อีกเช่นเคยค่ะ

“สูงวัยใจเต็มร้อย” ครอบครัวหลายวัยใส่ใจผู้สูงอายุ ครอบครัว คือ รากฐานสำคัญของชีวิต บ่อเกิดแห่งความสุขทุกช่วงวัยของคนเรา ครอบครัวไทยมีคนหลายวัยอาศัยอยู่ร่วมกัน ความสุขจึงเริ่มขึ้นจากการเอาใจใส่ มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน แล้วจับมือเดินไปด้วยกัน ไม่ว่าจะพบปัญหาหรืออุปสรรคใด คนในครอบครัวจะดูแลซึ่งกันและกัน และไม่ยอมปล่อยมือจากกันตลอดไป

สูงวัยใจเต็มร้อย

หลายครอบครัวมีสมาชิกหลายช่วงวัยอยู่ร่วมกัน ทั้งรุ่นลูก รุ่นหลาน รุ่นพ่อแม่ รุ่นปู่ย่าตายาย การเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย อารมณ์สังคม จึงเป็นแนวทางสำคัญนำไปสู่การดูแลและอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ



คุณค่าของผู้สูงอายุ

ส่งเสริมคุณค่าของผู้สูงอายุในครอบครัว ให้บทบาทกับผู้สูงวัยในฐานะแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญา เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้ใช้ประสบการณ์ที่มี ทำหน้าที่ต่างๆ เช่น เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน หรือให้ความรู้กับคนรุ่นหลัง เพื่อให้ผู้สูงวัยรู้สึกถึงคุณค่าและบทบาทของตนเองที่มีต่อชุมชน

ลดช่องว่างระหว่างวัย

คนในครอบครัวเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ หาวิธีการดูแลผู้สูงวัยให้สอดคล้องกับสภาพร่างกาย อารมณ์ สังคมที่เปลี่ยนไป ความต่างของวัยอาจทำให้เกิดช่องว่างจนเกิดความขัดแย้ง ควรทำความเข้าใจเพื่อมองหาวิธีจัดการความขัดแย้ง ให้สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุข



ชุมชนร่วมใจดูแลผู้สูงอายุ

พลังของคนในชุมชนมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างสรรค์แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของตนเอง โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจสถานการณ์ผู้สูงวัยในชุมชนของตนเอง แล้วออกแบบแนวทางการดูแลผู้สูงอายุจากคนในชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงวัย วางแผนการมีส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน เพราะการดูแลผู้สูงวัยไม่ได้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่คนในชุมชนซึ่งเข้าใจวิถีชีวิตวัฒนธรรม บริบทสภาพแวดล้อมและฐานทุนของชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ด้วยความปรารถนาดีจาก

กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

